



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๕๒๙ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔


เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้อำเภอกันทรวิชัย ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗๔ ระลอกเมษายน ที่ไปฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม (กศน.) ว่าได้มีการสัมผัสกับบุคคลอื่นๆในระหว่างไปฝึกปฏิบัติงานหรือไม่ และดำเนินการค้นหาสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารความเสี่ยงต่อไป	- อำเภอกันทรวิชัย
๒	ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม แจ้งบุคลากรในหน่วยกู้ชีพของ อบต.ห้วยแอ่งทุกคน ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗๗ ให้ดำเนินการ Work Form Home จำนวน ๑๔ วัน โดยให้จัดแบ่งเวรกันเพื่อมาปฏิบัติงาน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ	- อำเภอเมืองมหาสารคาม
๓	ให้กลุ่มงานนิติการ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคกับอำเภอมืองมหาสารคาม ในกรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗๗ ระลอกเมษายน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ในการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มมากขึ้น	- กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)
๔	ให้อำเภอนาเชือกสอบสวนโรคเพิ่มเติมว่า หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่คลินิกเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาเชือก และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยด้วยหรือไม่ หากเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ คือ บุคลากรทางการแพทย์ให้ Work from home จำนวน ๑๔ วัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรท่านอื่น และขอให้ทุกอำเภอนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด	- อำเภอนาเชือก - รพ./สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม Case management จัดทำร่างแผนการรองรับการจัดการเตียงเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยให้เพียงพอ ในกรณีที่เกิดการระบาดของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้	- ทีม Case management
๖	ให้ทีม Case management และ ทีม MCATT ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง หากพบว่ามีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อย ขอให้นำผู้ป่วย เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยอาจเป็นโรงพยาบาลสนามกุดรัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้	- ทีม Case management - ทีม MCATT
๗	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประสานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ประปา มาตรวัดน้ำ และท่อต่อน้ำ และให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๘	ขอให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า การตรวจหาสารพันธุกรรมผู้ที่ไปร้านเซ่งฟานิชย์, ร้านอินดี้รัตติกาลคลับ, และตะวันแดงสดแสงทองนั้น ไม่จำเป็นต้องตรวจหาสารพันธุกรรมแล้ว เนื่องจากพ้นระยะ ๑๔ วันแล้ว	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๓